
วาระท่ี 2.1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. (ชุดที่ 3) 

ครั้งที ่62 (6/2565)  
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 

ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานอธิการบดี และผ่านระบบ Zoom 
................................................... 

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุม 2   
1. อาจารย์กันยา เหมพัฒน์  ที่ปรึกษา 
2. นายเกษมสุข อนุราช  ที่ปรึกษา 
3. นางจุฑาทิพย์  จุลิกพงศ ์  ที่ปรึกษา 
4. นายพรชัย ศรีไพบูลย์  ประธานกรรมการ 
5. นายเที่ยง จารุมณ ี  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
6. นายสุระพงศ์ สายบุญ  กรรมการ 
7. นางเปรมยุดา สุทธิวงศ ์  กรรมการฝ่ายสวัสดิการและบริการ 
8. นางสาววนิดา ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ กรรมการและเหรัญญิก 
9. นางศราวดี ศรีเก้ือ  กรรมการและเลขานุการ คนที่ 1 

 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ Zoom 

1. รองศาสตราจารย์เสาวนิต คูประเสริฐ  ที่ปรึกษา 
2. นายบุญสิทธิ์ บัวบาน  ที่ปรึกษา 
3. นางกนกวรรณ        ภควัตชัย  กรรมการฝ่ายปฏิคม 

   
ผู้มาประชุมไม่ได้ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ   ทุ่งหว้า  รองประธานกรรมการ คนที่ 1      
2. นางสุพรรณนพ ตั้งจิตกมล  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

3. นางสาววิรภรณ์ ถาวรสุข  กรรมการฝ่ายนันทนาการและการท่องเที่ยว                                                                                                                                                   
4.  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการ 

 นายสิทธิศักดิ์ สมบัติยานุชิต 
5.  นายโสภณ ชีวะพันธ์  กรรมการ 
6. หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กรรมการและเลขานุการ คนที่ 2  

นางสุนันทา แก้วเจริญ 
7. นางภารดี แท่นทอง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
             ประธานกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 สถานภาพของสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ.(จ านวนสมาชิก) ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2565  
 สมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 มีจ านวน 1,064 คน เป็นสมาชิกที่เพิ่มใน
เดือนกรกฎาคม จ านวน 42 คน  

 ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

1.2  รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
 - เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย มีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนมิถุนายน 2565 
จ านวน 165,757.46 บาท มีดอกเบี้ยจากเงินฝาก จ านวน 352.50 บาท รวมมีรายรับ จ านวน 166,109.96 บาท มี
รายจ่าย จ านวน 2,105.00 บาท เงินคงเหลือยกไปเดือนสิงหาคม จ านวน 164,004.96 บาท  
 - เงินบริจาค (สมุดเงินฝากธนาคารกรุงเทพ)  มีเงินคงเหลือยกไปเดือน สิงหาคม 2565 จ านวน 
23,833.85 บาท  

ที่ประชุมรับทราบ  
 

1.3 รายงานข้อมูลการมอบเงินร่วมท าบุญงานศพ และข้อมูลการเยี่ยมไข้ของสมาชิกชมรมรักษ์ 
ม.อ. ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 

 1.3.1 ไม่มีรายการมอบเงินร่วมท าบุญงานศพ  
 1.3.2 ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้สมาชิก จ านวน 1 ราย  จ านวน 500.00 บาท 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.4  รายงานการร่วมประชุมประธานชมรมผู้สูงอายุ เครือข่ายสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทยฯ ประจ าจังหวัดสงขลา และสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์ที่ 
22 กรกฎาคม 2565  เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ 2 ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา 
  ประธาน ได้เข้าร่วมประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 1. การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา “ช่อล าดวนเกมส์” ครั้งที่ 22 วันที่ 24 - 
25 มิถุนายน 2565 ณ สนามติณสูลานนท์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา  ในปีต่อไปถ้าชมรมรักษ์ ม.อ. มีความพร้อม ควร
จะเข้าร่วมด้วย 
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2. สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมที่วัดเอก 
(หลวงพ่อเดิม) ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา และจัดทอดผ้าป่า ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565   

 ชมรมรักษ์ ม.อ. ไม่สามารถเข้าร่วมทอดผ้าป่ากับสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุฯ ในปี
นี้ได้ เนื่องจากต้องจัดเตรียมงานทอดผ้าป่าของชมรมฯ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 

3. การเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  
ต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่อง โดยเสนอโครงการฯ ผ่านสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ าจังหวัดสงขลา 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.5 สรุปรายรับ-รายจ่าย และสรุปผลการประเมินโครงการเดินเพื่อสุขภาพ (เดินเก็บรอบ) เดือน
มิถุนายน 2565 (วันเสาร์และวันอาทิตย์) ณ อ่างน ้า ม.อ. 
  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 81 คน  ในจ านวนนี้เป็นกรรมการ จ านวน 18 คน และเป็นผู้สมัคร 
จ านวน 63 คน (สมาชิก จ านวน 41 คน ญาติสายตรง จ านวน 4 คน และบุคคลทั่วไป จ านวน 18 คน) โดยเก็บค่าสมัคร
ส าหรับสมาชิกและญาติสายตรง คนละ 50 บาท บุคคลทั่วไป คนละ 100 บาท  สรุปรายรับ-รายจ่าย ดังนี้ 
  รายรับ       19,267.00  บาท 

- รายรับจากผู้สมัคร                   4,750.00 บาท 
- ใช้เงินชมรมรักษ์ ม.อ.              14,517.00 บาท  

(เงินท่ีชมรมรักษ์ ม.อ.ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย)   
  รายจ่าย        19,267.00 บาท   

- ค่าเสื้อ  11,340.00 บาท 
- ป้ายไวนิล       810.00 บาท 
- เชือกผูกไวนิล                50.00 บาท 
- ค่าน ้าดื่ม      2,747.00 บาท 
- ค่าเคเบิ้ลไทร์           280.00 บาท 
- ค่าของที่ระลึก       1,360.00 บาท 
- ค่าของรางวัล     2,680.00 บาท 
ที่ประชุมรับทราบ  
 

 1.6 สรุปรายรับ-รายจ่ายการจัดโครงการสอนร าวงมาตรฐาน เดือนมิถุนายน 2565 (วันจันทร์
และวันอังคาร) ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา วิทยาเขตหาดใหญ่ (ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม) 
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  ก าหนดจ านวนผู้เรียนไว้ 20 คน มีผู้สมัครเรียน จ านวน 18 คน ค่าสมัครเรียนส าหรับสมาชิก 
คนละ 200 บาท บุคคลทัว่ไป คนละ 300 บาท โดยเป็นสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. จ านวน 11 คน และเป็นบุคคลทั่วไป 
จ านวน 7 คน สรุปรายรับ-รายจ่าย ดังนี้ 
  รายรับ       4,300.00 บาท 
  รายจ่าย       4,300.00 บาท 

- ค่าตอบแทนวิทยากร  3,200.00 บาท 
- ค่าบริการใช้สถานที่และค่าท าความสะอาด 1,000.00 บาท 
- ค่าซักรีดผ้าโจงกระเบน        100.00 บาท 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ข้อเสนอแนะการจัดโครงการต่าง ๆ ของชมรมรักษ์ ม.อ. 

1. ชมรมรักษ์ ม.อ. มีแผนปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการด าเนินงานไว้แล้ว ดังนั้น ผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ ควรจัดท าโครงการฯ ตามแผนฯ ไว้ล่วงหน้า  เมื่อได้ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ที่
ชัดเจนแล้ว สามารถระบุในโครงการฯ ได้ทันที และน าโครงการฯ เสนอเพ่ือขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. พิจารณา ได้อย่างรวดเร็ว 

2. การจัดโครงการฯ ควรจัดให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดยเฉพาะการจัดที่มีบุคคลภายนอกเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วย 

3. เมื่อโครงการฯ เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ แล้วไม่เต็มตามจ านวนที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้  ก็ควรยกเลิกการจัดโครงการฯ ดังกล่าว   

4. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมเดินเก็บรอบในครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในเดือนมิถุนายน 
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ รวมเป็น 8 ครั้ง ซึ่งใช้เวลาจัดนานเกินไป ควรจัด จ านวน 2 
สัปดาห์ 4 วัน ก าลังเหมาะสม 

5. ข้อดีในการจัดเดินเพ่ือสุขภาพครั้งนี้ ถึงแม้จะต้องใช้เงินชมรมรักษ์ ม.อ. สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ที่ไม่เพียงพอก็ตาม แต่ถือว่าได้ประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกรู้จักชมรมรักษ์ ม.อ.  
นอกจากนี ้ยังเป็นกิจกรรมที่ท าให้สมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. ได้มาพบปะกัน  
 

 1.7 สรุปรายรับ-รายจ่าย การจัดโครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดอุไดพัฒนาวาส ต.อุไดเจริญ 
อ.ควนกาหลง จ.สตูล วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 
  มีผู้ร่วมเดินทางไปถวายเทียนพรรษา จ านวน 38 คน เก็บค่าใช้จ่ายคนละ 550 บาท (กรรมการ
ผู้ดูแล 2 คน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย)  สรุปรายรับ-รายจ่าย ดังนี้ 
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  รายรับ        20,800.00 บาท 
- ผู้ร่วมเดินทาง               19,800.00 บาท 
- ชมรมรักษ์ ม.อ.ร่วมท าบุญ (บัญชีธนาคารกรุงเทพ)   1,000.00 บาท 
รายจ่าย        14,149.00 บาท 
- ค่าเทียนพรรษา+จตุปัจจัยไทยทาน    2,259.00 บาท 
- ค่าอาหารเที่ยง+อาหารว่าง     5,405.00 บาท 
- เงินชมรมรักษ์ ม.อ.ร่วมท าบุญ     1,000.00 บาท 
- ค่าน ้ามันรถ       3,800.00 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพ.ข.ร.      1,000.00 บาท 
- ค่าจอดรถอุทยานหมู่เกาะเภตรา จ.สตูล      100.00  บาท 
- ค่าป้ายไวนิล          585.00 บาท 
            รายรับ มากกว่ารายจ่าย (20,800.00 – 14,149.00) 6,651.00 บาท 
     ประมาณการค่าน ้ามันมากกว่าจ่ายจริง จึงน าเข้าธนาคารกรุงเทพ    2,100.00 บาท 
   คงเหลือเป็น เงินท าบุญจากผู้ร่วมเดินทาง   4,551.00 บาท 
   สมาชิกและผู้ร่วมเดินทางท าบุญเพิ่ม   7,469.00 บาท  

    รวมเป็นเงินถวายวัด            12,020.00 บาท   
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ที ่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. (ชุดที ่ 3) ครั ้งที ่  
61(5/2565) เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
 3.1 ติดตามความคืบหน้าการจัดงานทอดผ้าป่า ณ ที่พักสงฆ์ภูผาญาติการาม (วัดนกยูง) วันเสาร์
ที่ 13 สิงหาคม 2565 
  ชมรมรักษ์ ม.อ. จัดเตรียมชุดส าหรับใช้ทอดผ้าป่า 1 ชุด  พุ่มผ้าป่าใช้ต้นไม้ที่สามารถปลูกได้
พร้อมติดธนบัตรพอประมาณ  เขียนชื่อชมรมรักษ์ ม.อ. ติดที่กระถางพร้อมระบจุ านวนเงินที่ร่วมท าบุญ โดยโอนเงินส่วน
ที่เหลือเข้าบัญชีที่พักสงฆ์ และมอบหมายกรรมการเพ่ือดูแลสมาชิกที่เดินทางโดยรถบัส คือ คุณเปรมยุดา และคุณวนิดา 
   
 3.2 การปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยชมรมรักษ์ ม.อ. พ.ศ. 2563 
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 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ.นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 
เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ เพ่ือพิจารณา เรื่อง ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ว่าด้วยชมรมรักษ์ ม.อ. พ.ศ.2563 นั้น 
  ที่ประชุมได้มีมติให้ปรับปรุงระเบียบฯ ดังนี้ 
  3.2.1 หน้า 2 หมวด 3 ข้อ 10 ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ยื่นสมัครตามแบบที่
คณะกรรมการก าหนดโดยยื่นต่อเลขานุการ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ 9 ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณารับเข้า
เป็นสมาชิก เมื่อได้รับการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้สมาชิกจ่ายเงินค่าบ ารุงชมรมตามจ านวนที่ชมรมก าหนด 
  ที่ประชุมให้แก้ไข โดยตัดข้อความ “เมื่อได้รับการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้สมาชิก
จ่ายเงินบ ารุงชมรมตามจ านวนที่ชมรมก าหนด” ออกไป เนื่องจาก ในการปฏิบัติจริงไม่มีการเก็บเงินบ ารุงชมรมฯ จาก
สมาชิก 

3.2.2 หน้า 4 ข้อ 22 (3)  ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 15   
ที่ประชุมให้แก้ไขจาก “ข้อ 15” เป็น “ข้อ 14” 

  เนื่องจาก ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยชมรมรักษ์ ม.อ. พ.ศ.2563  ข้อ 40 
ก าหนดไว้ว่า “การรับรองแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อระเบียบของชมรมหรือก าหนดระเบียบของชมรมข้ึนใหม่จะกระท าได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงสองในสามของสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วม
ประชุม”  และเมื่อระเบียบที่แก้ไข ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่แล้ว จะต้องน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อทราบต่อไป 
  ที่ประชุมจึงไดม้อบหมายคุณสุนันทา แก้วเจริญ หารือกับฝ่ายกฎหมายว่า หากแก้ไขระเบียบ
ชมรมฯ ตามข้อ 3.2.1 และข้อ 3.2.2  โดยไม่ต้องเสนอที่ประชุมใหญ่รับรอง และไม่ต้องเสนอ ก.บ.ม. เพ่ือทราบ จะได้
หรือไม่  ซึ่งฝ่ายกฎหมายได้แจ้งว่าไม่สามารถกระท าได้  
  ที่ประชุมมีมติ     ให้คงใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยชมรมรักษ์ ม.อ. พ.ศ.
2563  ไปก่อนโดยไม่มีการแก้ไข  แต่หากใช้ระเบียบไปแล้ว และมีความประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติมจากท่ีได้มีมติไปแล้ว ก็
สามารถกระท าได้ 
  
 3.3  กฎ กติกา การใช้ Line Openchat 
  จากการส ารวจความคิดเห็นของสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. เกี่ยวกับการ Post ข้อความในกลุ่ม 
Line Openchat ที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่กระทบต่อกิจกรรมของชมรมฯ   โดยจะรวบรวมความคิดเห็น
ดังกล่าวเพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. และจะก าหนดเป็นกฎกติกาการใช้ Line 
Openchat  ต่อไป  แตภ่ายหลังจากครบก าหนดเวลาให้เสนอความคิดเห็นแล้ว ปรากฎว่ามีสมาชิกเพียง 1 ท่าน ได้
แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
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  “จะเห็นว่าเมื่อบังคับตามกฎกติกาแล้ว ก็เป็นอย่างที่คาด คือ มีแต่เรื่องท าบุญกับไปลาว ดังนั้น
อย่าให้สมาชิกต้องเป็นฝ่าย passive และถ้าจะ active ก็ต้องอยู่ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ และไม่เลือกข้างที่จะก่อให้เกิด
ความแตกแยก” 
  ที่ประชุมมีมติ อนุโลมให้สมาชิกสามารถ Post ข้อความใน Line Openchat ได้ตามความ
เหมาะสม  โดยให้ผู้ดูแลและผู้ช่วยดูแลระบบคอยควบคุมการ Post ข้อความได้ตามความจ าเป็น  
  ข้อเสนอแนะ 

- ขอให้กรรมการชมรมรักษ์ ม.อ. ช่วยกันประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก 
เช่น ผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากสหกรณ์  ข่าวสารจากทางราชการ ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ
ฯลฯ 

- ขอให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ช่วยประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานของชมรม  สวัสดิการต่าง ๆ 
เมื่อเป็นสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. แล้วจะได้รับอะไรบ้าง  เช่น ได้รับสิทธิการท าบัตรอนุญาต
เข้า-ออก มหาวิทยาลัยฯ  การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี การเยี่ยมไข้ ฯลฯ  
 

 3.4 โครงการสนับสนุนอาชีพสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. 
  ตั้งแต่เริ่มโครงการสนับสนุนอาชีพของสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. ได้มรี้านเข้าร่วมโครงการ จ านวน 
2 ราย คือ ร้านสินธุ์แอร์ และ Yot Coffee จึงขอให้กรรมการช่วยทาบทามสมาชิกท่ีมีอาชีพ เข้าร่วมโครงการด้วย  
  ที่ประชุมมีมติ  ให้ช่วยเหลือ คู่สมรสของสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. ที่เสียชีวิต  โดยการช่วย
ประชาสัมพันธ์อาชีพในกลุ่มไลน์ Openchat  
 
 3.5 การจัดทัวร์หลวงพระบาง รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน 
  เป้าหมายรับจ านวน 35 คน  มีคนสนใจสมัครแล้ว จ านวน 32 คน  ค่าทัวร์คนละ 16,500.00 
บาท  
  ข้อเสนอแนะ 

- เนื่องจากผู้เดินทางส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย นอกจากค่าทัวร์จะรวมค่าประกันอุบัติเหตุแล้ว 
เห็นสมควรให้รวมค่าท าประกันสุขภาพไว้ด้วย  ซึ่งเรื่องนี้ ประธานจะหารือกับคุณเบ็ญยา  
หมันจิต อีกครั้ง 

- การจัดกิจกรรมของชมรมฯ เช่น การจัดประชุมใหญ่ ควรให้บริษัทฯ ที่ชมรมใช้บริการ ได้มี
ส่วนสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้วย 
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 3.6 การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกในกรณีทุพพลภาพ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  เนื่องจาก  มีการหารือกรณีอาจารย์สุนทร  โสตถิพันธุ์  ซึ่งเป็นผู้ป่วยทุพพลภาพ จะขอรับเงิน
สวัสดิการ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อมาดูแลในขณะที่ยังมีชีวิต ซึ่งคุณเที่ยง  จารุมณี ได้แจ้งให้ทราบว่าการจ่ายเงิน
สวัสดิการ กรณีสมาชิกสหกรณ์ อายุครบ 60 ปี ไปแล้ว จะจ่ายให้ จ านวน 200,000.00 บาท เมื่อเสียชีวิตเท่านั้น  ไม่ได้
จ่ายให้ในกรณีทุพพลภาพ  
 
  ที่ประชุมมีมติ  มอบหมายคุณเท่ียง  จารุมณี จัดท าหนังสือในนามชมรมรักษ์ ม.อ. ให้ประธาน
พรชัย  ศรีไพบูลย์ ลงนามถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ เพ่ือหาแนวทาง หรือปรับแก้ข้อปฏิบัติ ให้จ่ายเงิน จ านวน 200,000.00 
บาท แก่สมาชิกที่ทุพพลภาพ ที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือหากไม่สามารถจ่ายได้ทั้งจ านวน อาจจะแบ่งจ่ายตามความเหมาะสม 
 
 3.7 การดูแลสมาชิกชมรมฯ ในกรณีอยู่ตามล าพังหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
  อาจารย์กันยา  เหมพัฒน์ ได้ดูสถานที่ Nursing home หลายที่ แต่ที่ประทับใจ คือ ณครา ต.
นาหม่อม อ.หาดใหญ่ เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิง และผู้ป่วยระยะพักฟ้ืน เปิดด าเนินการเมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2565  ดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ และเป็นโรงเรียน
หาดใหญ่ณคราการบริบาล  
  ที่ประชุมมีมติ  
  เพ่ือให้สมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ Nursing home ที่ประชุมจึงก าหนด
ดูงานเยี่ยมชมสถานที่ Nursing home จ านวน 2 แห่ง คือ  Nursing home ณครา และNursing home ตั้งอยู่ที่
อ าเภอบางกล ่า พร้อมเข้าเยี่ยมอาจารย์สุนทร  โสตถิพันธุ์ โดยมอบหมายคุณจุฑาทิพย์  จุลิกพงศ์ เป็นผู้ประสานงานนัด
วัน เวลา  พร้อมติดต่อการเยี่ยมชม Nursing home ที่บางกล ่า ทั้งนี้ เมื่อทราบวัน เวลาแล้วจะได้ติดต่อขอดูงานที่ 
Nursing home ณครา ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
 4.1 การจัดโครงการ “เพื่อนใหม่วัยใส” 
  เลื่อนพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 4.2 โครงการทอดกฐินวัดไทย ณ รัฐเคดาห์ (ไทยบุรี) ประเทศมาเลย์เซีย 
  ที่ประชุมมีมติ 
  เนื่องจากปีนี้ ชมรมรักษ์ ม.อ. ไดจ้ัดกิจกรรมงานบุญไปแล้ว 2 งาน คือ ถวายเทียนพรรษาและ
ทอดผ้าป่า  ดังนั้น จึงขอเลื่อนการทอดกฐินไปจัดในปี 2566  โดยจะบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยมี
งานทอดกฐิน ประจ าปี 2565 ชมรมรักษ์ ม.อ. จะร่วมบุญกับมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 5.1 โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. 
  ก าหนดจัดสัมมนาให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม 2565 (2 วัน 1 คืน) ณ ประสานสุข วิลล่า บีช รี
สอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช การเดินทางโดยเช่าเหมารถตู้  ผู้รับผิดชอบเขียนโครงการคุณสุระพงศ์  สายบุญ 
   

 5.2 นัดประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ 7 กันยายน  2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2
     

เลิกประชุมเวลา 16.50 น. 
 
  นางศราวดี   ศรีเก้ือ 
  ผู้บันทึกการประชุม    
 
 


